
국회의장 주태 말레이시아 대사 접견 

 

   추언 릭파이 국회의장 겸 하원의장은 3 월 16 일(화) 오후 3 시 3 층 접무실에서 다또 쪼찌 새무엘 

(H.E. Dato’ Jojie Samuel) 주태 말레이시아 대사의 예방을 받았다.  

논의 내용은 다음과 같다.  

 말레이시아와 태국의 친선관계 강화 

추언 국회의장은 말레이시아에 여행했던 기간에 대한 경험 및 농업협동조합부 장관 재직 

시절을 얘기했다. 특히 추언 국회의장은 농업협동조합부 장관였을 때 태국은 말레이시아에  

쌀을 지배하는 것에 대한 전문가를 보내 교육시켰다. 그렇지만 현재 말레이시아는 쌀 지배하는 

것을 많이 개발하고 있으며 쌀을 지배하는 데에 관개 시스템을갖추고 있다.  

 

 말레이시아-태국 수교 64 주년 경축 

말레이시아 대사는 두 나라 국경무역을 발달하고자 했다. 특히 남부 국경 특별경제구역이다. 

동시에 태국 국회의장은 국회의장이 국무총리로 재직했을 때 말레이시아, 인도네시아 및 

태국은 ‘인도네시아-말레니시아-태국 성장삼각지대’라는 프로젝트’를 진행했다고 언급했다. 

따라서 이 프로젝트를 비롯한 다른 공동 개발프로젝트도 추적하기 전했다. 

 

 교육 강화 

태국 국회의장은 말레이시아가 말레이시아 대학생을 파견해서 태국에서 유학했으면 좋겠다고 

언급했다. 뿐만 아니라 말레이시아 대사한테 태국 스뚤지역에서의 태국어부가 말레이시아 
관리자과 문제를 겪었고 죽어버린 사건을 언급했고 문의했다. 이 문제에 대해 말레이시아 

대사는 2021 년 2 월 4 일에 외교위원회에 설명했다.  

 

   결국 말레이시아 대사는 국회의장이 공식적으로 말레이시아를 방문되도록 초청했다.  

 

기자/편집: 태국 하원사무처 

번역: 니싸폰 쑷티만, 태국 하원사무처 외국어지원사무국  
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ประธานรัฐสภา ให้การรับรอง เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจ าประเทศไทย 

 วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีก
ภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นายดาโต๊ะโจจี  แซมูเอล (H.E. Dato' Jojie 
Samuel) เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจ าประเทศไทย สามารถสรุปประเด็นการสนทนา ดังนี้  ในการเยี่ยม
คารวะทั้งสองฝา่ยได้ร่วมพูดคุยเพื่อแสกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียและไทย โดยนายชวน  หลีกภัย ได้
เล่าประสบการณ์การเดินทางไปยังมาเลเซีย และการท างานสมัยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง
ได้มีการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกข้าวไปแลกเปลี่ยนให้ความรู้กับทางมาเลเซีย ปัจจุบันมาเลเซียมีการพัฒนา
ด้านการปลูกข้าวและมีระบบชลประทานในการสนับสนุนที่ดี 
 ต่อมาในวงสนทนาได้กล่าวถึง การที่มาเลเซียและไทยได้ฉลองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ครบรอบ 
64 ปี โดยเอกอัครราชทูตมาเลเซียฯ ต้องการที่จะให้มีการพัฒนาการค้าระหว่างชายแดน โดยเฉพาะพ้ืนที่
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคใต้ ขณะเดียวกัน ประธานรัฐสภาได้กล่าวถึงประเทศไทย มาเลเซีย และ
อินโดนีเซียที่ได้มีโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกัน ณ ช่วงที่ประธานรัฐสภาเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็มีการ
ด าเนินการอยู่ จึงขอฝากเอกอัครราชทูตมาเลเซียฯ ช่วยติดตามโครงการนี้ รวมถึงโครงการที่พัฒนาร่วมกัน
ระหว่างมาเลเซียและไทยในส่วนอื่นๆ ด้วย 
 ในด้านการศึกษา ประธานรัฐสภาอยากจะให้มาเลเซียส่งนักศึกษามาเรียนที่ประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น 
โดยอยากให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างคนรุ่นใหม่ด้วยกัน รวมถึงได้สอบถามถึงกรณีปัญหาชาวประมงไทยใน
จังหวัดสตูลมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ของมาเลเซียจนเสียชีวิต ซึ่งเอกอัครราชทูตมาเลเซียฯ ได้เคยมาชี้แจงต่อ
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา 
 ในตอนท้าย เอกอัครราชทูตมาเลเซียได้เชิญประธานรัฐสภาเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ และได้
มอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกัน 
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